



บันทึกข้อความ

สำนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๕๕๕๐๐๗๐๗
วันที่ 30 พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖:๐๑

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๘๑๘๒
 ที่ นร.๐๒๐๗.๐๘/๕๕๕๐ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุม “แนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (กรมกิจการผู้สูงอายุ)”

เรียน อปส.

เรื่องเดิม

กรมกิจการผู้สูงอายุ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๔๐๒/ว๑๓๐๕๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียนเชิญ อปส. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่ง อปส. ได้มอบให้ ผอ.สวท. เป็นผู้แทน ทั้งนี้ ผอ.สวท. ดิรชการ จึงมอบหมายนางสาวสุภา เลี้ยวกายะสุวรรณ (ผอ.สสข.) นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม

ข้อเท็จจริง

เริ่มการประชุม โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. รับทราบรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบถึงความคืบหน้าของการร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ๖ เรื่อง ได้แก่ การรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเข้ากองทุนผู้สูงอายุ การส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ การจัดทำ การเก็บรักษา และการจัดส่งเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การนำส่งเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ การส่งเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และการประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เริ่มดำเนินโครงการในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานฯ จึงได้เน้นย้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงานเขตใน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดทำเหรียญและการจัดส่งเหรียญเชิดชูเกียรติ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบ จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคทั่วประเทศ รับทราบในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินช่วยเหลือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ “โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ” ดำเนินการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงทุกช่องทางและรวดเร็ว เห็นควรมอบ สวท., สทท., สนข., สปข. ๑-๘ และ ส.ปชส. ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามเสนอ

(นางพิชญา เมืองนาว)

พลโท

(สรเสรีญ แก้วกำเนิด)

เรียน ผอ.สทท. ผอ.สนช. ผอ.สปช.๑-๘ และ ส.ปชส.

เพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน ตามที่ อปส. สั่งการ
ต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง



(นางสาวสุภา เลี้ยวกายะสุวรรณ)

ร.ผอ.สทท.

30 พ.ย. 2560